

ประจำวันที่ 10-16 กันยายน 2557

ชาวนา-โรงสีส่งสัญญาณ 'ฉัตรชัย'รับมือราคาข้าวร่วง

สถานการณ์ราคาข้าวที่ผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ มีปัจจัยหลายประการ ทั้งสต็อกข้าวที่คอยกดดันราคาข้าวใหม่ที่ชาวนาเกี่ยวหน้าท่วมส่งผลให้ปริมาณเพิ่มขึ้น เริ่มมีแรงกดดันจากชาวนาที่ต้องการให้รัฐบาลเข้าหาทางช่วยเหลือ เป็นปัจจัยที่รัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ต้องหาทางแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าขณะนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่สัปดาห์ก่อนมีราคาลดลงต่อเนื่อง เฉลี่ยเพียงตันละ 6,500 บาท (ไม่ได้วัดความชื้น) โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ ตันละ 7,000-7,500 บาท สาเหตุที่ราคาปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากสัปดาห์ก่อนชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำ ทำให้มีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมากและมีฝนตกชุกทำให้ความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาคงตัว

ในส่วนราคาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ นาปี 2557/58 โดยพื้นที่แถบอยุธยาและอ่างทอง จะออกสู่ตลาดรวม ม.ค.-ก.พ.นั้น ยังไม่สามารถคาดการณ์ราคาได้ เพราะนโยบายของรัฐบาลใหม่ยังไม่มีทิศทางชัดเจน โดยชาวนาได้ลงทุนปลูกข้าวไปแล้วเฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาท หากได้ผลผลิต 80-90 ถังต่อไร่ แต่พบว่าชาวนาส่วนใหญ่กำลังเผชิญภัยแล้ง ผลผลิตลดลงอยู่ที่ 60-65 ถังต่อไร่ หรือเท่ากับ ตันละ 7,000 บาทเท่านั้น หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้จะทำให้ชาวนามีรายได้จากข้าวฤดูกาลใหม่เพียงไร่ละ 1,000 เท่านั้น

“คงต้องดูว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรกับราคาข้าว เพราะถ้าให้ถึงตันละ 8,500-9,000 ก็ถือว่าดี แต่คงจะเป็นไปได้ยาก ซึ่งถ้ารัฐบาลมาช่วยเรื่องการผลิตต้นทุนก็ถือว่าดี แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนและราคาขายจริงชาวนาจะได้เท่าไร คงต้องรอก่อน” นายวิเชียร กล่าว

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกในช่วง ต.ค. นี้จะต้องขึ้นกับราคาส่งออกข้าวว่ามีทิศทางอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว แต่หากไม่มีมาตรการอะไรมารองรับ ก็น่าเป็นห่วงที่ราคาอาจตกต่ำได้

ส่วนข้าวขาวเชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 แต่จะสามารถดึงราคาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ต้องจับตาดูอีกครั้ง โดยพบว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาในขณะนี้ เป็นเพียงส่วนช่วยได้เล็กน้อยให้ราคาข้าวทรงตัวอยู่ได้ แต่หากต้องการจะผลักดันราคาจริงๆ ต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆ เพิ่มเติม

“อย่างให้โรงสีซื้อข้าวเก็บไว้ 3 เดือนและชดเชยดอกเบี้ย 3% คงมีโรงสีบางส่วนเข้าร่วมโครงการ แต่คิดว่า จะใช้เป็นมาตรการหลักในการพยุงราคาข้าวคงไม่ได้ เรื่องนี้ต้องมาช่วยกันหาทางดูแลราคาไม่ให้ตกต่ำ แต่เบื้องต้นประเมินสถานการณ์แล้วเชื่อว่าราคาจะไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 บาท สำหรับข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% หรือคิดเป็นข้าวสารอยู่ที่ตันละ 12,500 บาท” นายมานัส กล่าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาส่งออกข้าวฤดูกาลใหม่ ไม่น่าจะต่ำกว่าตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับข้าวขาว 5% เพราะเป็นข้าวใหม่ที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ซึ่งเป็นราคาเดียวกับช่วงที่ผ่านมา โดยพบว่าราคาข้าวไทยลดลงต่ำกว่า 400 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ นั่นเป็นจุดต่ำสุดแล้ว

ส่วนการส่งออกข้าวในเดือน ส.ค. นี้ มั่นใจว่าจะทำลายสถิติส่งออกสูงสุดอีกครั้ง หรือมีปริมาณมากกว่า 1 ล้านตัน จากเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมามีส่งออกได้ 9 แสนตัน และทำสถิติส่งออกสูงสุดในรอบ 3 ปี ส่วนการส่งออกทั้งปี 2557 คาดว่าจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวที่รัฐบาลมีอยู่ ต้องใช้เวลาในการระบายออกมากกว่า 3 ปีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาข้าวของไทยอยู่

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ณ วันที่ 12 ก.ย. ตันละ 7,800-8,000 บาททรงตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาข้าวสาร 5% ส่งออก FOB ตันละ 432 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากย้อนสถิติราคาข้าวชนิดเดียวกัน จะพบว่า ราคาในปัจจุบันทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 โดยราคาเฉลี่ย ส.ค. ปี 2557 ต้นละ 8,200-8,800 บาท ปี 2556 ต้นละ 9,500 บาท ปี 2555 ต้นละ 10,850 บาท และปี 2554 ต้นละ 10,008 บาท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิตของชาวนาผ่านปัจจัยการผลิตและบริการ รวมไร่ละ 432 บาท แบ่งเป็น ค่าปุ๋ยเคมี ไร่ละ 40 บาท ค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ไร่ละ 20 บาท เมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 122 บาท ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว ไร่ละ 50 บาท และค่าเช่านาไร่ละ 200 บาท รวมถึงมาตรการพยุงราคาข้าวโดยมีเป้าหมายให้ราคาข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่าต้นละ 8,500-9,000 บาท ผ่านการให้ผู้ส่งออกช่วยหาตลาดข้าวในต่างประเทศและให้โรงสีรับซื้อข้าวและเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนโดยรัฐจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ 3%

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์นี้ กรมฯ จะเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการรับมือข้าวและปัญหาที่ค้างจากการระบายข้าว ในช่วงก่อนที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อช่วยลดอุปสรรคทางการประกอบธุรกิจตามที่มีภาคเอกชนร้องเรียนโดยตรงมายังกรมการค้าต่างประเทศ และได้ร้องเรียนผ่านสมาคมนักส่งออกข้าวไทย ซึ่งนับรวมเป็นจำนวนประมาณ 200 เรื่อง

เบื้องต้นกรมฯ ได้รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียน 200 เรื่องสามารถแบ่งเป็นปัญหาประมาณ 7-8 กลุ่ม เช่น ปัญหาการคืนหลักทรัพย์วงค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าวล่าช้า ปัญหาที่ผู้ส่งออกร้องขอผ่อนผันขยายระยะเวลาขนย้ายข้าว เกินกว่าที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพราะมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายข้าวได้ตามกำหนดในสัญญา หรือปัญหาที่ประมูลข้าวแล้วไปปรับสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานสินค้าตัวอย่างที่นำมาแสดง เป็นต้น

“ปัญหาที่พบ มีทั้งปัญหาเก่า และใหม่ ซึ่งบางเรื่องเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งก็ต้องทำความเข้าใจและเร่งแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สาเหตุที่การแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะกรมฯ เพิ่งได้รับข้อมูลจากองค์การคลังสินค้า หลังจากขอสรุปรายงานผลการระบายข้าวผ่านมา 2 เดือน ทาง อคส. แจ้งว่าต้องรวบรวมจากในแต่ละพื้นที่จึงทำให้เกิดปัญหาล่าช้า”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ฯ ‘บิกตู’ แก้เรื่องขายข้าวพบมี 200 ปัญหา

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ กรมฯจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการรับมือข้าวและปัญหาที่ค้างจากการระบายข้าว ในช่วงก่อนที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อช่วยลดอุปสรรคทางการประกอบธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้มีภาคเอกชนร้องเรียนมายังกรม และร้องเรียนผ่าน สมาคมนักส่งออกข้าวไทย ประมาณ 200 เรื่อง

ในเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถแยกเรื่องร้องเรียนเป็น 7-8 กลุ่ม อาทิ ปัญหาการคืนหลักทรัพย์วงค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าวล่าช้า, ปัญหาที่ผู้ส่งออกร้องขอผ่อนผันขยายระยะเวลาขนย้ายข้าว เกินกว่าที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพราะมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายข้าวได้ตามกำหนดในสัญญา และปัญหาการได้รับสินค้าหลังการประมูลข้าว ไม่ตรงตามมาตรฐานสินค้าตัวอย่างที่นำมาแสดง เป็นต้น

นายกิตติพงษ์ พายัพวัฒนวงษ์ เจ้าของโรงสีไฟศรีกรุง ลาดกระบัง กล่าวว่า ได้แจ้งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ไปว่าหลังจากทำสัญญากับ องค์การคลังสินค้า(อคส.)แล้วพบว่าคุณภาพข้าวในคลังไม่เป็นไปตามที่ระบุในหลักเกณฑ์การประมูลในครั้งที่ 1/2557 ที่ผ่านมา จำนวน 1 กอง ปริมาณ 900 ตัน จากที่โรงสีไฟศรีกรุงได้ชนะการประมูลปลายข้าวหอมมะลิ 3,000 ตัน ในราคาต้นละ 7,610 บาท ซึ่งทางอธิบดี จะรับเรื่องไปพิจารณา

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เอกชนแห่ยื่นขอประมูลข้าวในสต็อกรัฐ 38 ราย คาดอนุมัติขายในสัปดาห์หน้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดซองประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2 ปริมาณ 139,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าวเหนียวเอวันเล็ค และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 254/55, นาปรังปี 55, ปี 55/56 รอบ 1 และรอบ 2 และนาปี 56/57 ในสต็อกขององค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) จำนวน 31 คลัง 21 จังหวัดนั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นขอเสนอราคา รวม 38 ราย เมื่อเปิดซองราคาแล้วมีผู้เสนอซื้อผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(ฟลอร์ไพรซ์) คิดปริมาณข้าวทั้งสิ้น 90,000 ตัน เป็นข้าวหอมมะลิประมาณ 80% และข้าวอื่นๆ อีก 20% ส่วนข้าวที่เหลืออีก 40,000 ตัน ไม่ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ และอยู่ระหว่างให้เอกชนยื่นเสนอราคาใหม่อีกครั้ง

"กรมฯ คาดว่าจะสรุปผลการประมูลอย่างเป็นทางการรายงานต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ให้พิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติต่อไป" นางดวงพร กล่าว

ด้านนายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดช่วงก่อนที่ จะเปิดประมูลลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าที่ราคาตกลงจาก 8,700-8,800 บาท/ตัน เหลือ 7,800 บาท/ตัน หรือลดลง 1,000 บาท/ตัน แต่หลังจากที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศเงื่อนไขว่าไม่มีการนำข้าวขาวเข้าร่วมประมูล ราคาข้าวเปลือกเจ้าก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8,100-8,200 บาท/ตัน สำหรับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกในประเทศช่วงปลายปีขึ้นอยู่กับราคาส่งออกเป็นหลัก มั่นใจว่าปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามเป้าหมายแน่นอน ส่วนการประมูลครั้งต่อไปนั้นสามารถเปิดประมูลได้ทุกเดือน แต่ต้องเลือกชนิดข้าวที่จะนำออกประมูลให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำ

ขณะที่นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราบุญครอง กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้ บริษัทเสนอซื้อข้าวหอมมะลิในราคา 29,500 บาท/ตัน ปริมาณ 1,600 ตัน ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูง เมื่อนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและค่าขนส่ง ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาดที่ 31,000-32,000 บาท เพราะเป็นช่วงที่ปริมาณข้าวในตลาดตึงตัว เอกชนจึงแข่งขันเสนอราคาสูง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมช.พณ. ประเดิมงานแรกพรีอาร์ทข้าวหอมไทยในจีน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน ร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร The China-ASEAN EXPO ณ นครหนานหนิง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะใช้เวทีการจัดงานแสดงสินค้าอาหารดังกล่าวจัดทำโครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทย คุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก ซึ่งจะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไทย แต่ละชนิดที่ได้รับความนิยมไปจัดแสดงในงานด้วย เพื่อให้คนทั่วโลกได้ชิมรสข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีน ที่ยังมีความต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีนได้ต่อไป

โดยส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย ที่เคยครองอันดับ 1 ในจีน ถูกเวียดนาม และปากีสถาน ได้แย่งส่วนแบ่งตลาดไปนั้น สาเหตุสำคัญมาจากราคาข้าวไทยในช่วงที่ผ่านมาสูงกว่าข้าวจากเวียดนามและปากีสถานเฉลี่ยร้อยละ 10-30 ทำให้ผู้นำเข้าข้าวชาวจีน หันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามและปากีสถานเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ข้าวไทยในตลาดจีน ประสบปัญหาการปลอมปน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคชาวจีน เข้าใจผิดว่า ข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพที่ลดลง จึงต้องหาทางแก้ไขเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดคืน

ที่มา สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

ทีดีอาร์ไอแนะนำปรับทิศ ‘นโยบายข้าว’ จีเคสิทธิ์สต็อกมทหีมา 18.5 ล้านตัน

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายข้าวไทย...อดีตสู่ปัจจุบัน” โดยระบุตอนหนึ่งว่า นโยบายข้าวของรัฐบาลและคณะกรรมการข้าวในรัฐบาลทุกชุดของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของราคาข้าวเท่านั้น เนื่องในเวทีการเมือง เรื่องราคาข้าวมีผลกระทบต่อคะแนนเสียง นักการเมืองจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งที่จริง ๆ แล้วนโยบายข้าวต้องมีการกำหนดมาตรการและนโยบายอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการชลประทานให้ดีขึ้น เป็นต้น

การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับราคาข้าวมากที่สุด จึงเป็นที่มาของนโยบายจำนำข้าว ซึ่งเริ่มต้นจากนโยบายแทรกแซงราคาข้าวในช่วงปี 2529-2544 ซึ่งการแทรกแซงราคาข้าวใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก แต่ต่อมาในช่วงปี 2554 เป็นต้นมา การจำนำข้าวเป็นนโยบายจำนำข้าวแบบสุดซอย ด้วยการเพิ่มราคารับจำนำข้าวสูงกว่าราคาข้าวในตลาดโลกถึง 30% จนเป็นที่มาของความเสียหายประมาณ 5 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าขาดทุนจากโครงการรับจำนำปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าที่รัฐบาลและนักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการรับจำนำข้าวในขณะนั้นได้คาดการณ์เอาไว้ นอกจากการขาดทุนจำนวนมหาศาลแล้ว กลไกตลาดข้าวก็เสียหายไปอย่างมาก และต้องใช้เวลาอีกมากในการฟื้นฟู

เขาเรียกร้องว่า สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันต้องให้ความสำคัญ คือการจัดการสต็อกข้าวของรัฐบาลที่คงค้างมาจากนโยบายจำนำข้าวกว่า 18.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นสต็อกข้าวที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และในตลาดโลกก็รู้ว่าไทยมีข้าวจำนวนมหาศาลนี้อยู่ ทั้งตลาดมีความกังวลว่าอาจจะมีการเทขายข้าวออกมาท่วมตลาด ทำให้ราคาข้าวตกได้ เพราะเรากำลังมีทรัพย์สินที่เสื่อมราคาลงทุกวันเก็บไว้จำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร โดยต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนในการระบายข้าว และต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ทำให้การระบายข้าวลดราคาข้าวให้ต่ำกว่าในปัจจุบันด้วย

ขณะที่นโยบายการทำเกษตรโซนนิ่งต้องระวังไม่ให้เป็นการเพิ่มอำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีเครื่องมือของรัฐในการกำหนดอุปสงค์-อุปทาน หรือหวังว่าจะกำหนดราคาข้าวได้จากนโยบายดังกล่าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวมีปัจจัยต่างๆ มากกว่าจะใช้มาตรการโซนนิ่งมาเป็นตัวกำหนด

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า การกำหนดยุทธศาสตร์ในการระบายข้าวสารในสต็อกที่มีอยู่กว่า 18.5 ล้านตัน ในลำดับแรกรัฐบาลควรเร่งสรุปผลการศึกษาปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลก่อน ซึ่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบโดยควรเร่งสรุปและประกาศอย่างเป็นทางการว่าปัจจุบันประเทศไทยมีสต็อกข้าวเหลืออยู่เท่าไร แบ่งเป็นข้าวดีที่มีมาตรฐานปริมาณเท่าไร และข้าวที่เสื่อมสภาพเท่าไร

การประกาศตัวเลขที่แน่นอนจะมีผลดีในเชิงจิตวิทยาว่าไทยมีสต็อกข้าวน้อยลง รวมทั้งประกาศวิธีการจัดการข้าวที่เสื่อมสภาพให้ชัดเจน เช่น นำไปทำอาหารสัตว์หรือทำเชื้อเพลิงเอทานอล เป็นต้น ส่วนข้าวที่ยังมีสภาพดีก็เปิดประมูล ส่งออกตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากการทำยุทธศาสตร์การระบายข้าวแล้ว จะต้องมีการติดตามสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องร่วมมือกับผู้ส่งออกข้าวในการติดตามราคาข้าวในตลาดแบบวันต่อวัน เพื่อให้การกำหนดและเปลี่ยนแปลงการระบายข้าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และให้สามารถส่งออกข้าวในสต็อกของรัฐบาลในราคาที่เหมาะสม

ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เบื้องต้นผู้ส่งออกข้าวได้มีการพูดคุยกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการส่งออกข้าว รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ข้าวในสต็อกของรัฐบาลแล้ว และคาดการณ์ปริมาณข้าวในปีที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ต.ค.นี้ ประมาณ 9-10 ล้านตัน ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย ได้ขอให้ผู้ส่งออกเร่งส่งออกข้าวในปีการผลิตใหม่ที่จะออกสู่ตลาด เพื่อให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำลงจากปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่จำนวนมาก ก็ต้องมีการวางแผนที่จะระบายออกไปตามสถานการณ์ และราคาในตลาดโลก โดยคาดว่าปีนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9-10 ล้านตัน โดยราคา

ส่งออกข้าวขาว 5% จะอยู่ที่ระดับราคา 8,000-8,500 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาในอีก 3 ปีข้างหน้า ราคาข้าวขาว 5% ของไทยจะไม่เกิน 9,000 บาทต่อตัน เนื่องจากราคาข้าวยังคงถูกกดดันจากปริมาณสต็อกข้าวในประเทศ
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พณ.ปรับเงื่อนไขประมูลข้าวรอบ 2 ยืดเวลารับมอบ-ขนย้าย 20 วัน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ทางกรมการค้าต่างประเทศ จะมีการเปิดประมูลข้าวรอบที่ 2/2557 ในวันที่ 12 ก.ย. 2557 นี้ โดยยืนยันว่า ข้าวที่ได้เปิดให้ประมูลทั้งหมด ในครั้งนี้ ผ่านการตรวจสอบเรื่องกายภาพ และคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การกำหนดราคาอ้างอิงพื้นฐาน (Floor Price) จะสมบูรณ์มากกว่าครั้งก่อน ที่ค่อนข้างติดขัดไปบ้าง

ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังคงเดิม แต่ได้ปรับเงื่อนไขเพื่อเอื้อต่อผู้ร่วมประมูลรายย่อย เช่น ให้ยื่นหลักประกัน เป็นหนังสือค้ำประกัน ตัวเงิน หรือเช็คธนาคาร ที่ออกโดยธนาคารที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ จากเดิมกำหนดแค่ธนาคารในกรุงเทพฯ เท่านั้น รวมทั้งขยายระยะเวลาการรับมอบและขนย้ายข้าวสาร ปริมาณต่ำสุด เป็น 20 วัน จากเดิม 14 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในต่างจังหวัดมากขึ้น

สำหรับการประมูลครั้งที่ 2/2557 นี้มีการเปิดประมูลข้าวทั้งสิ้นจำนวน 139,675 ตัน โดยจะมีทั้ง ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าวเหนียวเอวัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ แต่จะไม่มีข้าวขาว 5% เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพชั้นที่ 2 ในห้องปฏิบัติการ ยังมีปริมาณไม่มาก อีกทั้งยังต้องมีการกันข้าวขาวบางส่วนไว้สำหรับการส่งที่ได้มีคำสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้ จึงยังไม่ได้นำออกมาเปิดประมูล

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าการเปิดประมูลครั้งนี้ จะสามารถขายข้าวทั้งหมดได้ เพราะเงื่อนไขการประมูลมีความชัดเจนมากขึ้น มีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาด ทั้งเรื่องราคาอ้างอิงพื้นฐาน และการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่นำมาเปิดให้ประมูลแล้ว สำหรับการประมูลในรอบต่อไป ยังต้องรอประเมินจากหลายปัจจัย ทั้งการตรวจสอบคุณภาพข้าว ความต้องการของตลาดก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ ส่วนข้าวที่เหลือจากการประมูลครั้งแรก ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่มีผู้ประมูล และส่วนของข้าวที่ไม่ผ่านเรื่องคุณภาพ จะมีการนำเข้าไปพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งว่าจะจัดการกับข้าวส่วนนี้อย่างไร

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 ก.ย. 2557 ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะมีการเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา ซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลลอตที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. และในเวลา 13.30 น. จะเปิดซองการประมูล และทราบผลการประมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวตามขั้นตอน ซึ่งยังยึดหลักการเดิมที่ผู้เสนอราคาสูงสุดผ่านราคาพื้นฐาน จะถือเป็นผู้ชนะการประมูล

สำหรับความคืบหน้าการขายข้าวของรัฐบาล ล่าสุด ได้ส่งหนังสือเพื่อร่วมเสนอราคาขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ ปริมาณ 5 แสนตันไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ได้รับแจ้งในวันถัดมาว่า การประมูลขอเลื่อนออกไปก่อน คาดว่าจะเป็นวันที่ 15 ก.ย.นี้ ซึ่งกรมฯ พร้อมจะเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา แม้จะมีเงื่อนไขต้องส่งมอบสินค้าถึงหน้าโกดัง และยังคงแข่งขันกับเวียดนามก็ตาม

ส่วนการตกลงขายข้าวให้อินโดนีเซีย ปริมาณ 1.75 แสนตัน เป็นข้าว 5% และข้าว 15% กำหนดเป็นข้าวใหม่นั้น จะใช้ข้าวจากท้องตลาด 1.5 แสนตัน ที่เหลือเป็นข้าวในสต็อกรัฐที่มีอยู่ที่ตรงตามสภาพที่ผู้ซื้อต้องการ กำหนดส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ย.นี้

ขณะที่นายกิตติพงษ์ พายัพพัฒน์พงษ์ เจ้าของโรงสีไฟศรีกรุง ลาดกระบัง กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลในรอบ 2 คาดว่าข้าวที่ได้รับความสนใจจากเอกชน คือ ข้าวหอมมะลิ ที่น่าจะมีการเสนอราคาแข่งขันสูงกว่าการประมูลรอบแรก ส่วนข้าวเหนียว และปลายข้าวหอม คาดว่าราคาเสนอซื้อไม่น่าจะสูงกว่ารอบแรก โดยในส่วนของโรงสีกำลังดูรายละเอียด เพื่อเข้าร่วมการประมูลในรอบ 2

ทั้งนี้ ในการประมูลรอบแรกทางโรงสีชนะการประมูลข้าวปริมาณ 3,000 ตัน อยู่ระหว่างการขนสินค้าตามสัญญา แต่บางส่วนติดปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวไม่เป็นไปตามตัวอย่าง ซึ่งทางกรมฯ แจ้งว่าจะประสานเซอร์เวย์อร์ให้รับผิดชอบข้าวคุณภาพข้าวดังกล่าว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

อินโดฯซื้อข้าวไทยล็อตแรกรอบ 2 ปี

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมได้ลงนามในสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)ให้กับองค์กร สำรองข้าวอินโดนีเซีย (บุล็อก) ปริมาณทั้งสิ้น 1.75 แสนตัน การเซ็นสัญญากับบุล็อกครั้งนี้ถือเป็นการสั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี จากครั้งสุดท้ายบุล็อกสั่งซื้อในรัฐบาลชุดก่อน(รัฐบาลยิ่งลักษณ์) โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้เอกชนบริษัทหนึ่งเป็นผู้ส่งมอบข้าวปริมาณ 3 แสนตัน(บริษัทสยามอินดิกาน) แต่เกิดปัญหามีการส่งมอบข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไปให้ ทำให้บุล็อกไม่รับซื้อข้าวไทยจนถึงปัจจุบัน

สำหรับข้าวล็อตนี้ถือเป็นข้าวล็อตใหญ่ที่ทางกรมได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเจรจากับบุล็อกจนประสบความสำเร็จ จากนั้นได้มอบหมายให้ภาคเอกชนเป็นผู้ส่งมอบข้าว ทางบุล็อกได้ตอบตกลงแล้ว ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะได้ไปจัดสรรให้สมาชิกเพื่อส่งมอบให้แล้วเสร็จต่อไป ทั้งนี้การได้ตลาดอินโดนีเซียกลับมาถือเป็นนิมิตหมายที่ดี หากเอกชนสามารถส่งมอบข้าวได้ตามมาตรฐาน จะสร้างความเชื่อมั่นให้อินโดนีเซียสั่งซื้อข้าวจากไทยในล็อตต่อไปได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในตลาดอื่นๆ ด้วย

"ข้าวที่ขายให้บุล็อกครั้งนี้เป็นข้าวใหม่ ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนราคาค่อนข้างพอใจแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ นโยบายรัฐบาลให้เร่งผลักดันการส่งออกข้าวใหม่ เพื่อรองรับกับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะออกมาทำให้ได้ราคาดี และจะช่วยกันราคาข้าวเปลือกในประเทศด้วย นอกจากตลาดอินโดนีเซียแล้ว ทางกรมยังมีแผนร่วมกับเอกชนเจรจาขายข้าวให้จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อิหร่าน รวมถึงอินโดนีเซียในล็อตต่อไป"

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ข้าวที่จะส่งมอบให้บุล็อกปริมาณ 1.75 แสนตันนี้ เป็นข้าวใหม่ฤดูกาลผลิต ณ ปัจจุบัน แยกเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 5 หมื่นตัน ข้าวขาว 15% ปริมาณ 1 แสนตัน และข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 อีก 2.5 หมื่นตัน ล่าสุดสมาคมได้เตรียมจัดสรรโควตาข้าวบุล็อกให้กับบริษัทส่งออกข้าวที่เป็นสมาชิกที่มีประวัติส่งออกข้าวไปอินโดนีเซีย 3 ปีย้อนหลัง คาดการจัดสรรโควตาครั้งนี้จะมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นสิบบริษัท

"นอกจากล็อตบุล็อกแล้ว ทางภาคเอกชนร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมเจรจาขายข้าวให้มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียเพิ่มเติมโดยคาดปีนี้อินโดนีเซียจะการนำเข้าข้าวไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน จากอดีตที่ขาดแคลนข้าวเคยนำเข้าเป็นล้านตัน รวมถึงเจรจาขายให้จีนที่มีสัญญาขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลไทย 1 ล้านตัน ซึ่งที่ผ่านมาได้สั่งซื้อแล้ว 1 แสนตัน คาดจะส่งมอบแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากนั้นจะเจรจาขายต่อในแสนตันถัดไป เชื่อกันว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9-10 ล้านตัน ทางแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ1ของโลกกลับมาได้"

ขณะรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า ในวันที่ 12 กันยายนนี้ ทางกรมจะเปิดให้เอกชนยื่นขอการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในครั้งที่ 2/2557 จากโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2554/55 นาปรัง55 55/56(รอบ1)(รอบ2)และ56/57 แบบรายคลังและรายกอง ปริมาณรวม 1.3แสนตัน เป็นข้าวหอมมะลิ100% ข้าวเหนียว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าวเหนียวเอวัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศจากการเปิดประมูลครั้งที่ 1/2557 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปริมาณ 1.67 แสนตัน ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)ได้อนุมัติขาย 7.32 หมื่นตัน มูลค่า 740 ล้านบาทให้กับเอกชน 11 บริษัท สำหรับการระบายครั้งที่ 2 นี้ได้ปรับหลักเกณฑ์การประมูล(ทีโออาร์)ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อระบายข้าวได้มากขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

'อีโบล่า'ลามลึกลับส่งออกไทย

นางสาวกอบสุข เขียมสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และประธานกรรมการบริหารกลุ่มกมลกิจ หนึ่งในผู้ส่งออกข้าวใหญ่ของประเทศ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากเชื้ออีโบล่าที่ยังคงแพร่ระบาดเวลานี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยไปตลาดแอฟริกา (มี 53 ประเทศ) ชะลอตัวลง โดยส่วนหนึ่งมีผลพวงให้ลูกค้าหาเรือมารับของไปส่งมอบให้ลูกค้าในแอฟริกาไม่ได้ เพราะมีความเสี่ยงเกรงลูกเรือจะติดเชื้อ ขณะที่ในรายที่ยอมมารับสินค้ามีกระแสข่าวการขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียม หรือค่าเสี่ยงภัยเพิ่ม

"บริษัทสายเดินเรือไม่อยากไปเสี่ยง ขณะที่บางประเทศได้ออกกฎให้เรือที่ไปส่งสินค้าในประเทศที่มีคนติดเชื้อ เช่นส่งที่ไนจีเรีย หากเรือเดินทางไปยังประเทศถัดไป ต้องถูกกักนอกท่าก่อน 5-10 วัน เพื่อตรวจสอบว่ามีเชื้อโรคหรือไม่ทำให้การขนถ่ายสินค้าล่าช้า ทั้งที่ไนจีเรียเองก็บอกว่าสถานการณ์ในประเทศเขาไม่รุนแรงเหมือนที่เป็นข่าว และเชื่อว่าเขาอยู่ เหมือนสถานการณ์ภาคใต้บ้านเราที่คนพื้นที่ไม่ตื่นตื่น แต่คนนอกพื้นที่กลัว เรื่องนี้มีส่วนให้การนำเข้าข้าวของประเทศปลายทางในแอฟริกาทำได้ช้าลง"

ขณะเดียวกันการส่งออกข้าวไทยที่ชะลอตัวลงในช่วงนี้ยังเป็นผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวขาดแคลนจากการจัดระเบียบแรงงาน รวมถึงมีฝนตกชุกในช่วงนี้ทำให้การไหลตสินค้าลงเรือมีความล่าช้า ซึ่งจากหลายปัจจัยข้างต้นทำให้ผู้ค้าข้าวไทยหลายรายประสบปัญหาใช้เวลาไหลตสินค้าลงเรือเป็นเดือน ผู้ประกอบการหลายรายมีข้าวเต็มโกดังที่ยังส่งไม่หมด อย่างไรก็ตามก็หวังว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน และทำให้การส่งออกข้าวไทยกลับมาเริ่มไหลได้ดีตามเดิมในเดือนที่เหลือของปีนี้

สอดคล้องกับนายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (บจก.) ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศ ที่กล่าวว่า ข้าวไทยส่วนใหญ่ขายแบบเอฟโอบี (สิ้นสุดความรับผิดชอบ ณ ท่าเรือต้นทาง) โดยผู้ซื้อจะติดต่อเรือให้มารับสินค้า ซึ่งช่วงนี้ในเส้นทางไปแอฟริกาหาเรือได้ค่อนข้างลำบากจากมีปัญหาเรื่องอีโบล่า ทำให้ลูกค้าขอชะลอการรับมอบสินค้า ส่งผลให้ผู้ค้าข้าวหลายรายรวมทั้งบริษัทเอง มีข้าวรอส่งมอบตักค้างในโกดังเป็นจำนวนมาก

"ผลพวงจากอีโบล่าได้ข่าวว่าค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัยจะขอปรับขึ้น แต่ไม่ทราบในรายละเอียด อย่างไรก็ตามก็คิดว่าดีออร์เดอร์จากแอฟริกายังมีเข้ามาต่อเนื่อง แต่มีปัญหาเรื่องเรือมารับสินค้า ซึ่งก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว"

สำหรับ บจก.นครหลวงค้าข้าว ปัจจุบันส่งออกไปตลาดแอฟริกาสัดส่วนประมาณ 40% ของการส่งออกในภาพรวมโดยมีตลาดที่ประเทศไนจีเรีย แคเมอรูน เซเนกัล เบนิน และไอวอรีโคสต์ ข้าวที่ส่งไปมีทั้งข้าวขาว ข้าวหนึ่ง และปลายข้าวหอมมะลิ ทั้งนี้ทวีปแอฟริกาถือเป็นตลาดส่งออกข้าวใหญ่สุดของไทย โดยในแต่ละปีไทยส่งออกไปไม่ต่ำกว่า 3 ล้านตัน

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า จากที่เวลานี้สายการบินเรือต่างประเทศส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดทุน เนื่องจากซัพพลายเรือทั่วโลกมีมากกว่าปริมาณความต้องการสินค้า ทำให้มีการแข่งขันสูง ทางสภาผู้ส่งออกยังไม่ได้มีการร้องเรียนจากสมาชิกว่ามีสายเดินเรือใดขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียม แต่ที่มีกระแสข่าวขอปรับขึ้น โดยเฉพาะสายแอฟริกาเนื่องมาจากไม่อยากรับส่งสินค้าไปยังแอฟริกา เพราะเกรงผลกระทบจากอีโบล่าโดยเฉพาะเรือเบอร์ต หรือเรือที่รับสินค้าเทกองไม่ต้องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ เพราะลูกเรือต้องมีการขนย้ายสินค้าที่ทำเรือปลายทางอาจใช้เวลา 3 วัน 7 วันในการขนถ่ายสินค้ามีความเสี่ยงอาจติดเชื้อโรค ส่วนเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังไปอยู่ โดยใช้เครื่องจักรในการขนย้ายขึ้นรถ ไม่ต้องใช้แรงงานคนมาก

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้เวลานี้การส่งออกข้าวไปตลาดแอฟริกาจะได้รับผลกระทบจากอีโบล่า ทำให้การรับมอบสินค้าชะลอตัว แต่เชื่อว่าในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 9-10 ล้านตันอย่างแน่นอน โดยในช่วง 7 เดือนแรก(ม.ค.-ก.ค.)ส่งออกได้แล้ว 5.6 ล้านตัน มูลค่า 9.08 หมื่นล้านบาท และถึงเดือนสิงหาคมล่าสุดคาดว่าจะส่งออกได้แล้วไม่ต่ำกว่า 7.1 ล้านตัน ดังนั้นหากรักษาระดับการส่งออกใน 4 เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ 8 แสนตันก็จะสามารถทำได้ถึง 10 ล้านตัน แต่เชื่อว่า 9 ล้านตันจะทำได้แน่นอน

อนึ่ง ในปี 2556 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้ 6.9 ล้านตัน มูลค่า 1.37 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ส่งออก ไปตลาดแอฟริกามากที่สุดปริมาณรวม 3.74 ล้านตัน โดยผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่จากไทย 5 อันดับแรกในแอฟริกา ประกอบด้วย เบนิน ปริมาณ 9.65 แสนตัน แอฟริกาใต้ 4.13 แสนตัน แคเมอรูน 4.08 แสนตัน โกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) 3.46 แสนตัน และโมซัมบิก 2.90 แสนตันตามลำดับ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-11 ก.ย. 2557 มีจำนวน 127,526 ตัน มูลค่า 52.008 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 26.8% มูลค่าเพิ่มขึ้น 19.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 100,565 ตัน มูลค่า 43.353 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ย. 2557 มีจำนวน 4.371 ล้านตัน มูลค่า 1.883 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 8.8% และมูลค่าลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.791 ล้านตัน มูลค่า 2.054 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

มาเลเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เบอernas (BERNAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้านข้าว ของรัฐบาลมาเลเซียได้ตกลงซื้อข้าวไทยจำนวน 200,000 ตัน จากการทำข้อตกลงกับผู้ส่งออกของไทยและเตรียมพร้อมสำหรับการขนส่ง โดยข้าวดังกล่าวเป็นข้าวนาปรังของปีนี้ ซึ่งเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา และถูกเก็บไว้ในโกดังของผู้ส่งออกภาคเอกชน ไม่ได้มาจากสต็อกข้าวของรัฐบาลแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าทางเบอernasเตรียมจะเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยอีก 200,000 ตัน ในรูปแบบจิติ (รัฐต่อรัฐ) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลไทยผู้หนึ่งเปิดเผยว่า ตัวแทนจากเบอernas จะเดินทางมากรุงเทพฯ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อหารือในรายละเอียด

ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นหนึ่งในผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของไทย โดยนำเข้าข้าวจากไทยปีละประมาณ 100,000-300,000 ตัน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาเลเซียซื้อข้าวลดลงเหลือปีละ 60,000-155,000 ตัน เนื่องจากโครงการ จำนำข้าวทำให้ข้าว ของไทยราคาสูง มาเลเซียจึงหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

นาย Francis N. Pangilinan ผู้ช่วยประธานาธิบดีด้านความมั่นคงทางอาหารและการปฏิรูปการเกษตร (PRESIDENTIAL ASSISTANT for Food Security and Agricultural Modernization or PAFSAM) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะจัดซื้อข้าว G2G เพื่อนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในปีนี้อีก 500,000 ตัน

นาย Pangilinan กล่าวเสริมว่า องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่จะนำเข้าข้าวผ่านการซื้อขายแบบ G2G โดยองค์การอาหารแห่งชาติได้เชิญ รัฐบาลกัมพูชา ไทยและเวียดนาม เข้าร่วมประมูลในวันจันทร์ที่ 15 กันยายนนี้ ทั้งนี้ NFA มีงบประมาณจำนวน 10.27 พันล้านเปโซ สำหรับการนำเข้าข้าวครั้งนี้ (ข้าวขาวหัก 25% ปริมาณ 5 แสนตัน มีกำหนดการส่งมอบ แบ่งเป็น 3 งวด ตั้งแต่ช่วง ก.ย.-พ.ย. 57)

ทั้งนี้ ราคาข้าวในฟิลิปปินส์ปัจจุบันอยู่ที่ 43 เปโซต่อกิโลกรัม ในขณะที่ข้าวของ NFA ที่นำเข้ามา จำหน่าย ในราคาถูกลงกว่า ที่ 27 เปโซต่อกิโลกรัม (regular-milled rice) และ 32 เปโซต่อกิโลกรัม (well-milled rice)

สำหรับความคืบหน้าของการประมูลเมื่อวันที่ 15 ก.ย.นี้ องค์กรอาหารแห่งชาติ รายงานว่า ไทยกับเวียดนามจะจัดหาข้าวรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัน ให้แก่ฟิลิปปินส์ ภายใต้การทำข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือจิติ โดยการจัดส่งข้าวขาว 25% จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-15 ธ.ค. นี้ เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ องค์กรอาหารแห่งชาติ ระบุว่า ในการเปิดประมูลนั้น ไทยได้เสนอขายข้าว 300,000 ตันในราคาตันละ 475 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าเวียดนาม ซึ่งเสนอข้าว 400,000 ตันในราคาตันละ 479 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในเวลาต่อมาเวียดนามได้ตอบรับที่จะจัดหาข้าวให้ 200,000 ตันในราคาเดียวกับที่ไทยเสนอมา ส่วนกัมพูชานั้น ถูกตัดสิทธิ์จากการประมูลไป เพราะข้อเสนอไม่ตรงกับเงื่อนไขให้มีการจัดส่งระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-15 ธ.ค. ซึ่งกัมพูชาได้เสนอที่จะเริ่มจัดส่งข้าวในเดือน เม.ย. ปีหน้า แต่ข้อกำหนดของ NFA ระบุว่าจะต้องมีการจัดส่งข้าวจำนวน 40% ภายในวันที่ 15 ต.ค. ปีนี้ และอีก 40% ภายในวันที่ 15 พ.ย.นี้ ส่วนที่เหลือ 20% จะจัดส่งภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้

ข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นข้อตกลงจิติระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยในรอบ 10 ปี แต่เทรดเดอร์ต่างชาติให้ความเห็นว่า ข้อตกลงในครั้งนี้ไม่น่าจะหนุนราคาข้าวในตลาดโลกให้ปรับตัวขึ้นได้มากนักในช่วงที่ความต้องการมีค่อนข้างเบาบาง ขณะที่การจัดหาข้าวในประเทศผู้เพาะปลูกรายใหญ่นั้น กำลังเพิ่มขึ้น

ด้านเทรดเดอร์ในเวียดนาม กล่าวว่า แม้มีข้าวในสต็อกไม่มากนัก แต่ไม่มีปัญหาในการจัดส่งให้ทันเวลา เพราะช่วงปลายปีจะมีผลผลิตออกมาอีก โดยเกษตรกรแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้เริ่มหว่านข้าวครั้งที่ 3 แล้ว และคาดว่าปริมาณการจัดหา จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนต.ค.เป็นต้นไป

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้ระบายนข้าวจากโกดังเข้าสู่ตลาดในประเทศ เพื่อดึงราคาขายปลีกให้ลดลง ขณะที่ข้อตกลงจัดหาข้าวครั้งใหม่นี้ จะทำให้การจัดหาข้าวโดยรวมชนิดที่ไม่ต้องเสียภาษีของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านตัน หรือสูงที่สุดในรอบ 4 ปี นอกจากนั้น ภาคเอกชนยังได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวอีก 350,000 ตันในปีนี้แต่ต้องเสียภาษี 40%

รัฐบาลฟิลิปปินส์ อนุญาตให้องค์กรอาหารแห่งชาตินำเข้าข้าวอีก 500,000 ตันปีนี้ไว้สำรอง หากมีความต้องการในยามฉุกเฉิน โดยยังไม่ชัดเจนว่าข้าวจำนวนดังกล่าวจะสั่งซื้อเพิ่มเติมจากข้อตกลงจิตินี้หรือเปิดให้ประมูลใหม่

ขณะที่เจ้าหน้าที่ คาดว่า ราคาข้าวในฟิลิปปินส์ จะเริ่มลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เพราะการเก็บเกี่ยวในประเทศและการนำเข้าทำให้ปริมาณข้าวมีมากขึ้น อันจะช่วยดึงอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารให้ต่ำลง หลังจากอยู่ที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 5 ปี

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ส.ค. 2557 มีจำนวนประมาณ 1.72 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 51 วัน) ลดลง 15% จากจำนวน 2.03 ล้านตันในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.86 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์กรอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 440,000 ตัน ลดลงประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 640,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 25.7%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 13 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96% โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 3%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 580,000 ตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.6%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 700,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 640,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 40.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 21 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนลดลง 16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 20% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557 มี 21.65 ล้านตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน

สต็อกพืชอาหารมีจำนวน 57.89 ล้านตัน ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีจำนวน 35.5 ล้านตัน ลดลง 7.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 7% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

มีรายงานว่า แม้ว่าฤดูมรสุมปีนี้จะมามีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดียทั่วประเทศในปีนี้ สำหรับฤดูร้อน (Kharif Season) กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย โดยกระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 12 ก.ย. มีพื้นที่ประมาณ 229 ล้านไร่ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปี 2557/58 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 103 ล้านตัน ข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.29 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนระบุว่าในปี 57/58 ผลผลิตข้าวจะลดลงประมาณ 10% จากปีที่ผ่านมา

มีรายงานว่า บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยรัฐบาล Metals and Minerals Trading Corporation (MMTC) ออกประกาศเชิญผู้ส่งออกจากต่างประเทศในการประมูลซื้อข้าว 25% จำนวน 10,000 ตัน เพื่อจัดส่งให้แก่บริษัทอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India) ในรัฐมิโซรัม (Mizoram) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

MMTC กำหนดช่วงระยะเวลาส่งมอบข้าวระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557 และปริมาณขั้นต่ำ 5,000 ตัน โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องระบุแหล่งผลิต และเสนอราคาในรูปเงินยูโรต่อตัน ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2557

ในขณะเดียวกัน บริษัทการค้าที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอีกแห่งหนึ่ง หรือ STCI ได้ออกประกาศเชิญผู้ส่งออกเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวเช่นกัน โดยจะจัดซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 10,000 ตัน เพื่อจัดส่งให้แก่รัฐมณีปุระ (Manipur) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ปัจจุบัน อินเดียมีข้าวอยู่ในสต็อกกลางประมาณ 21.65 ล้านตัน มากกว่ามูลลัพท์กันชนที่กำหนดไว้ที่ 11.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอินเดียจะมีปริมาณข้าวในสต็อกเพียงพอ แต่บริษัทอาหารแห่งอินเดียตัดสินใจนำเข้าข้าว เนื่องจากอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างรัฐอัสสัม (Assam) และรัฐตรีปุระ (Tripura) มีระยะทาง 220 กิโลเมตร

ที่มา Oryza.com

จีน

หน่วยงานศุลกากรจีน (The China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ของปีนี้ จีนส่งออกข้าวจำนวน 135,573 ตัน ลดลง 59% เมื่อเทียบกับจำนวน 326,781 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ส.ค. มีการส่งออกข้าวจำนวน 25,779 ตัน ลดลง 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,448 ตัน ที่มีการส่งออกในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,922 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา จีนมีการส่งออกข้าวประมาณ 478,400 ตัน แต่มีการนำเข้าข้าวมากถึง 2.267 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) จีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 144 ล้านตันข้าวสาร มีการนำเข้าข้าวประมาณ 3.7 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 350,000 ตันข้าวสาร

นายเผิง เฉา นักวิเคราะห์อาวุโสกระทรวงเกษตรจีนเปิดเผยในการประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า คาดว่าราคาข้าวเงินในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วและจะยังคงอยู่ในระดับสูงจากอานิสงส์นโยบายคุ้มครองราคาของรัฐบาล

นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ราคาข้าวเงินมีแนวโน้มขาขึ้นปานกลาง โดยราคาข้าวเบาพันธุ์อินดีก้าในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญปรับตัวขึ้นจาก 2.56 หยวน/กิโลกรัมในเดือนม.ค.เป็น 2.68 หยวน/กิโลกรัมในเดือนส.ค. ขณะที่ราคาข้าวหนักพันธุ์อินดีก้าทรงตัวในกรอบ 2.7-2.76 หยวน/กิโลกรัม

สาเหตุสำคัญที่ราคาข้าวปรับตัวขึ้นเป็นผลมาจากการปรับขึ้นราคาข้าวชั้นต่ำของรัฐบาล โดยเงินปรับราคาข้าวชั้นต่ำของข้าวเบาพันธุ์อินดีก้าขึ้น 60 หยวน/ตัน เป็น 2,700 หยวน/ตัน ขณะที่ปรับราคาข้าวกลางฤดูและข้าวหนักพันธุ์อินดีก้าขึ้น 60 หยวน/ตันจากราคาปีก่อน มาอยู่ที่ 2,760 หยวน/ตัน ส่วนราคาข้าวชั้นต่ำของข้าวจาปอนิก้าตั้งไว้ที่ 3,100 หยวน/ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 100 หยวนจากปีที่แล้ว

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ครั้งที่ 10 ของปี 2557 ในวันที่ 22 ก.ย. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 29 ก.ย. ศกนี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้อาจกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา (ครั้งที่ 8 ของปี 2557) โดยกำหนดให้ข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 12 ก.ย. นั้น สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ทางการได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 16 ก.ย. นี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรักได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา (ครั้งที่ 9 ของปี 2557) โดยไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ อิรักได้เคยยกเลิกการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมาด้วย

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกันยายน 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 476.98 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 476.06 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ สหรัฐฯ และจีน ซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.53 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยในส่วนของประเทศอินเดียคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 103 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.54 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 481.82 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 476.04 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่า จะลดลงเหลือ 105.12 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 109.97 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 13.09 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 13.19 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 41.18 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 41.25 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.325 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย เซเนกัล และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 8.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.875 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา USDA

